



ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

เรื่อง มาตรการชั่วคราวให้แสดงผลการตรวจทางการแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 ก่อนเข้ารับบริการด้านกงสุลภายในอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

.....

โดยที่ในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในพื้นที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนียังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในห้วง 7 วันที่ผ่านมา (โดยเฉลี่ย) วันละประมาณ 20,000 ราย ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและสวัสดิภาพทั้งของผู้เข้ารับบริการด้านกงสุลและของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รวมถึงเพื่อสนับสนุนมาตรการของทางการเยอรมันที่เกี่ยวข้องในการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะปรับเพิ่มมาตรการชั่วคราวในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในพื้นที่อาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ดังนี้

1. ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่จะเข้ารับบริการด้านกงสุลทุกประเภทภายในอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งได้ทำการนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว (รวมถึงผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการยื่นคำร้องแทน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการรับบริการภายในอาคาร อาทิ บิดามารดาที่ต้องมาแสดงตนในการทำหนังสือเดินทางให้แก่บุตรที่เป็นผู้เยาว์ หรือคู่สมรสที่ต้องมาแสดงตนในกระบวนการรับรองนิติกรณ์เอกสาร) จะต้องแสดงเอกสารผลการตรวจทางการแพทย์ที่ยืนยันว่าเป็นผู้ไม่ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) โดยวิธีการตรวจแบบใดแบบหนึ่ง กล่าวคือ (1) ตรวจด้วยวิธี POC Antigen Test (Rapid Antigen Test) หรือ (2) ตรวจด้วยวิธี Q-PCR Test (RT-PCR test) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 48 ชม. นับตั้งแต่เวลาเข้ารับการตรวจ จนถึงเวลาเข้ารับบริการภายในอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ

ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่บังคับใช้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ขวบ หรือผู้ที่มิได้รับรองแพทย์ยืนยันว่าได้รับยกเว้นการตรวจหาเชื้อ COVID-19 หรือผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบทั้งสองครั้งแล้ว (ตามมติคณะรัฐมนตรีรัฐไบเอิร์น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564) โดยจะต้องได้รับวัคซีนครั้งที่สองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน นับถึงวันที่จะเข้ารับบริการภายในอาคารสถานกงสุลใหญ่ฯ

2. ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอความร่วมมือจากผู้ที่จะเข้ารับบริการตามนัยข้อ 1 ทุกท่าน โปรดปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้

2.1 แสดงเอกสารผลตรวจทางการแพทย์แบบ POC Antigen Test หรือแบบ PCR Test ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งมีอายุไม่เกิน 48 ชม. (นับตั้งแต่เวลาเข้ารับการตรวจ) ให้แก่เจ้าหน้าที่พิจารณา หรือ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบทั้งสองครั้ง โดยจะต้องได้รับวัคซีนครั้งที่สองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน นับถึงวันเข้ารับบริการ

2.2 เมื่อเข้าภายในอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว โปรดทำความสะอาดมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดเตรียมไว้ให้ และรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดตรวจวัดอุณหภูมิภายในอาคาร ทั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวอยู่ด้านในอาคารที่ทำการฯ เพื่อรับบริการ

2.3 สวมหน้ากากอนามัยตามมาตรฐาน FFP2 หรือเทียบเท่า (N95 / KN95) ตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ขอรับบริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชน สามารถถอดหน้ากากในช่วงเวลาถ่ายรูปได้

2.4 รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างต่ำ 1.5 เมตร ตลอดเวลา และนั่งรอตรงจุดที่สถานกงสุลใหญ่ฯ กำหนดไว้

2.5 สำหรับผู้ติดตามที่เดินทางมาด้วยแต่ไม่ได้มีกิจเกี่ยวข้องในกระบวนการขอรับบริการด้านกงสุลนั้น ขอให้พักรออยู่นอกอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

